

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Tôi tên **HUỲNH THÀNH CHUNG**, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1968, tại tỉnh Bến Tre. Hiện cư trú tại Khu nhà điều hành, khách sạn, phường Hưng Chiên, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Trình độ văn hóa 12/12. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Tư vấn quản trị kinh doanh.

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nguyên Vũ; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Isotech Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Minh Hưng - Sikico; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Điện Quang, Ủy viên Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước.

Hôm nay, tôi rất hân hạnh được ra mắt và tiếp xúc với bà con cử tri với tư cách là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cách đây 5 năm, tôi được quý cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. Tôi đã tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

Trong 5 năm thực hiện vai trò của người đại biểu Quốc hội, tôi đã phát huy được lợi thế của mình là một doanh nghiệp tại địa phương, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, có kinh nghiệm và thực tiễn của cuộc sống. Tôi đã tham gia có ý kiến sâu trong các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội; thảo luận về các đề án, chương trình phát triển kinh tế vùng khó khăn, vùng đồng

bảo dân tộc thiểu số; đảm bảo chính sách cho người có công; chính sách đào tạo nghệ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn... Tôi cũng đã tích cực góp ý vào các luật về doanh nghiệp, về thuế theo hướng giảm đầu mối, giảm thủ tục hành chính... tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình phát triển...

Kính thưa cô bác cử tri!

Là một doanh nghiệp có mặt tại địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm 1997, Công ty Cổ phần sản xuất - kinh doanh - thương mại - dịch vụ Hải Vương là một trong những doanh nghiệp ra đời sớm nhất trên địa bàn tỉnh Bình Phước tham gia vào lĩnh vực trồng rừng. Mặc dù đây là một lĩnh vực đầy khó khăn, chậm thu hồi vốn song tôi đã mạnh dạn đầu tư và định hướng phát triển vùng nguyên liệu cung cấp, phục vụ cho các nhà máy sản xuất gỗ, ván trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, phục hồi sinh thái và giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Sau gần 25 năm đầu tư ở Bình Phước, công ty đã phát triển diện tích trồng rừng lên 5.800ha. Chủ động được vùng nguyên liệu, công ty tiếp tục đầu tư gần 14 triệu USD để xây dựng nhà máy chế biến gỗ có công suất 12.000 m³/năm tại Khu công nghiệp Chơn Thành để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Cùng với quá trình phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình Phước, Công ty Hải Vương đã chủ động mở rộng đầu tư vào lĩnh vực thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư phát triển các dự án khu dân cư, khu đô thị nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Điển hình là Dự án Cụm phức hợp thương mại và dịch vụ đô thị Nam An Lộc. Quy mô tổng đầu tư của dự án là gần 279 tỷ đồng. Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu mua sắm và sử dụng các dịch vụ cao cấp của người dân thị xã Bình Long và các vùng lân cận như Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn Thành.

Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico (Anzone) có diện tích giai đoạn 1 rộng đến 495,8 ha, với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của dự án từ năm 2020 đến 2025 sẽ mở rộng diện tích lên đến 1.500ha.

Không chỉ sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động trong tỉnh, tôi còn chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội, kịp thời động viên về mặt vật chất cũng như tinh thần cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid - 19...

Kính thưa cô bác cử tri!

Được tổ chức Đảng, MTTQ, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tin tưởng giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nhận thức rằng: Đây là một vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và nhân dân giao phó. Bản thân cũng thấy mình có đủ tâm huyết, có đủ hoài bão và lòng nhiệt thành để cống hiến cho dân, cho nước.

Tôi cũng nhận thức được rằng, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Nếu được tin nhiệm làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ có điều kiện để phát huy sở trường công tác, kinh nghiệm 5 năm hoạt động của mình trong Quốc hội, đóng góp có hiệu quả hơn cho Quốc hội, cho quê hương, đất nước.

Tôi sẽ toàn tâm, toàn ý phục vụ cho lợi ích của đất nước; mạnh dạn, trung thực, thẳng thắn đưa tiếng nói của cử tri tỉnh Bình Phước đến diễn đàn Quốc hội; hết lòng bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri. Cụ thể là:

1. Chủ động tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là về thể chế kinh tế; đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, thị trường bất động sản, thị trường tài chính, quản lý vốn kinh doanh và đầu tư của Nhà nước, ngân sách Nhà nước, đầu tư công...

2. Nghiên cứu đóng góp vào việc ban hành các chính sách và giải pháp nhằm giải quyết đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; đặc biệt tập trung vào các vấn đề như: tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao sức cạnh tranh;

hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; cải cách khu vực kinh tế nhà nước; giảm bội chi ngân sách; nâng cao phúc lợi xã hội; chính sách nhà ở cho lao động; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Đóng góp vào quá trình đổi mới nền hành chính Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý Nhà nước; công khai minh bạch thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế giám sát để phòng chống tham nhũng chính từ cơ chế quản lý.

4. Tích cực tham gia vào các hoạt động giám sát của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong việc thực thi pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; những vấn đề mà đa số cử tri quan tâm.

5. Gắn bó chặt chẽ với cử tri; thường xuyên tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức; lắng nghe ý kiến của nhiều giới, nhiều ngành nhằm đưa tiếng nói của cử tri đến diễn đàn Quốc hội. Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân.

6. Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đầu ra cho sản phẩm. Tôi cũng sẽ kiến nghị Quốc hội sửa Luật đất đai theo hướng nâng mức hạn điền, tạo cơ chế thông thoáng để đất đai thật sự trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội...

7. Quan tâm nhiều hơn đến tiền lương, thu nhập, đời sống viên chức, giáo viên, đặc biệt là phụ cấp cho cán bộ ở cơ sở đang công tác tại các thôn, ấp. Thực tế hiện nay cho thấy, mức phụ cấp cho cán bộ thôn ấp là rất thấp, trong khi đó họ phải đảm đương nhiều việc ở cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tôi xin hứa: Lời nói đi đôi với việc làm; dành hết tâm trí để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn toàn thể bà con cử tri đã lắng nghe, chia sẻ bài phát biểu của tôi. Tôi xin cảm ơn UBNDTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, xã; cảm ơn các thành viên trong ủy ban bầu cử đã tạo điều kiện cho tôi có được buổi gặp gỡ trao đổi, chia sẻ ý kiến, tâm nguyện với bà con nhân dân.

Kính chúc bà con cử tri nhiều sức khỏe, hạnh phúc!